

# Chỉ tiêu xét tuyển sớm đại học 20% gây tranh cãi

(Tiếp theo trang 1)

## LO LẮNG GIÀM CƠ HỘI TRÚNG TUYỂN

Trước thông tin này, Nguyễn Yến Nhi - học sinh lớp 12 Trường THPT Hàn Thuyên (Bắc Ninh) - bày tỏ sự hụt hẫng và lo lắng. “Em đã đầu tư rất nhiều để có học bạ đẹp nhằm xét tuyển sớm vào đại học. Em cũng có dự định thi chứng chỉ HSK4 (dành cho người học tiếng Trung) và thi đánh giá năng lực. Việc siết chặt chỉ tiêu xét tuyển sớm đại học có thể làm thay đổi kế hoạch ôn thi cũng như chiến lược đăng ký nguyện vọng của em. Chắc chắn em sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 để tăng cơ hội trúng tuyển” - Yến Nhi chia sẻ.

Cùng chung tâm trạng, Ngọc Diệp - học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) - cho rằng, việc giảm chỉ tiêu xét tuyển sớm sẽ làm hẹp cơ hội trúng tuyển vào các trường đại học, tăng áp lực học và ôn trong thời gian sắp tới.

“Giới hạn chỉ tiêu ở mức 20% có thể khiến điểm chuẩn của những phương thức xét tuyển sớm tăng lên, sự cạnh tranh ở các thí sinh cũng sẽ khốc liệt hơn. Đặc biệt, chúng em sẽ mang tâm lý khá nặng khi bước vào

“cuộc chiến” xét tuyển sớm và xét tuyển theo đợt chung của Bộ GDĐT” - nữ sinh đánh giá.

Bên cạnh những lo ngại về gia tăng cạnh tranh vào đại học, nhiều học sinh cũng cho rằng, giảm chỉ tiêu xét tuyển sớm là tín hiệu tích cực, hạn chế tác động đến việc học tập của học sinh ở học kỳ cuối cùng lớp 12.

“Điều này có thể tạo một mặt bằng đồng đều, nơi mọi thí sinh đều cạnh tranh dựa trên cùng một hệ quy chiếu là kết quả thi tốt nghiệp THPT. Hơn nữa, điều này sẽ phản ánh chính xác hơn chất lượng dạy và học ở trường” - Hữu Minh, học sinh lớp 12 Trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

## GIỚI HẠN CHỈ TIÊU NHẪM ĐẢM BẢO CÔNG BẰNG

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, cô Trần Quang Vân - giáo viên Trường THPT Hà Huy Tập (Nghệ An) - cho hay, việc giảm chỉ tiêu xét tuyển sớm sẽ tạo ra 2 luồng ý kiến.

“Giảm chỉ tiêu xét tuyển sớm sẽ tăng lợi thế hơn cho học trò vùng sâu, vùng xa, các bạn khó có điều kiện học các loại chứng chỉ SAT,



Tranh luận sôi nổi việc giảm mạnh chỉ tiêu xét tuyển sớm đại học.

Ảnh: HẢI NGUYỄN

IELTS, đánh giá năng lực, đánh giá tư duy. Đồng thời, cũng gây bất lợi cho học sinh trường chuyên hay những bạn đã cố gắng có học bạ đẹp phục vụ xét tuyển sớm. Rất có thể, những năm đầu tiên áp dụng giảm chỉ tiêu xét tuyển sớm sẽ làm tăng áp lực cho học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT” - cô Vân nêu quan điểm.

Dành lời khuyên cho sĩ tử, cô Trần Quang Vân khuyên các em nên dành sự ưu tiên ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nếu dự định xét tuyển theo điểm thi đánh giá

năng lực, đánh giá tư duy, học sinh chỉ nên tham dự một hoặc hai lần để không quá phân tán sức lực, dẫn tới ôn tập không hiệu quả.

Còn theo PGS.TS Đỗ Văn Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đề xuất mới của Bộ GDĐT hoàn toàn đúng đắn. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo tính công bằng và chất lượng đầu vào của các cơ sở giáo dục đại học.

“Ở những năm học trước, chỉ tiêu xét tuyển sớm luôn ở mức cao, thậm chí lấn át chỉ

tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, đẩy điểm chuẩn của phương thức này lên rất cao. Ngoài ra, việc ưu tiên chỉ tiêu ở các phương thức xét tuyển sớm cũng gây ra bất công bởi các thí sinh ở vùng khó, vùng sâu, vùng xa ít có cơ hội tiếp cận với kỳ thi riêng hay các chứng chỉ ngoại ngữ. Giới hạn chỉ tiêu xét tuyển sớm 20% buộc thí sinh phải tập trung vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, tạo sự công bằng” - PGS.TS Đỗ Văn Dũng cho biết.

TRẦN HẠNH  
- THANH HẰNG